

Số: /KH -STNMT

Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư**

Thực hiện Kế hoạch số 867/UBND-KGVX ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 21/2/2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của toàn cơ quan trong việc chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

##### **2. Yêu cầu**

Việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 21/2/2020 của Tỉnh ủy Điện Biên phải phù hợp với điều kiện thực tế của Sở và điều kiện cụ thể của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả những cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất hiệu quả lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực quản lý của Sở; đồng thời, chủ động phòng ngừa ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy tối đa nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định nguồn lực bên trong là quyết định cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

## **II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ**

### **1. Mục tiêu**

Vận dụng có hiệu quả những cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh.

### **2. Nhiệm vụ**

Nâng cao nhận thức, ý thức hành động, trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở về việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, cơ hội, ý nghĩa và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ hội đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Hòa thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số ngành tài nguyên và môi trường. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

## **III. GIẢI PHÁP**

**1. Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, sự cấp thiết phải chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng xã hội, internet để nâng cao nhận thức của xã hội về việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, cũng như thông tin về các cơ hội, thách thức từ cuộc cuộc CMCN 4.0 mang lại.**

**2.** Kịp thời cụ thể hóa và vận dụng phù hợp các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh để thu hút các nhà đầu tư tham gia cuộc CMCN 4.0.

Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ. Triển khai các chương trình về đẩy mạnh việc triển khai chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến tiến tới Chính quyền số.

**3.** Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

**2.** Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này; tham mưu cho Lãnh đạo Sở định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo gửi UBND tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

**3.** Giao Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (B/c);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP.

**Q.GIÁM ĐỐC**

**Ngôn Ngọc Khuê**